

คลังเตอร์วัยทำงาน



วัยทำงาน สุขภาพแข็งแรง ฉลาดรอบรู้ และเตรียมความพร้อมเข้าสู่วัยผู้สูงอายุ

คำเป้าหมาย / ตัวชี้วัด	- ร้อยละของวัยทำงานอายุ 18-59 ปี มีดัชนีมวลกายปกติ ร้อยละ 49 - ร้อยละของวัยทำงานอายุ 25-59 ปี ที่มีการเตรียมการเพื่อยามสูงอายุด้านสุขภาพโดยการมีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ ร้อยละ 30			
กลุ่มเป้าหมาย	- สถานประกอบการ (97,472 แห่ง : ขนาดเล็ก 83,651 แห่ง ขนาดกลาง 10,648 แห่ง และขนาดใหญ่ 3,173 แห่ง) - ชุมชน (อปท. 7,852 แห่ง : อบจ.76 แห่ง อบต. 5,332 แห่ง เทศบาล 2,442 แห่ง กทม และเมืองพัทยา)			
กลยุทธ์	National Health Policy	Data & Information	Capacity Building	
มาตรการ	ผลักดันและขับเคลื่อนนโยบาย มาตรการสร้างเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมของประชาชนวัยทำงานที่เหมาะสมและเพียงพอ (10 Package, 10 ล้านครอบครัวฯ)	พัฒนาระบบเฝ้าระวังพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์	เสริมสร้าง HL ส่งเสริมการป้องกัน และควบคุมปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพ โดยพัฒนาองค์ความรู้ด้านสุขภาพเตรียมความพร้อมเข้าสู่วัยสูงอายุ พัฒนาศักยภาพบุคลากร	
โครงการ	ระดับความสำเร็จ			
	ไตรมาส 1 (3 เดือน)	ไตรมาส 2 (6 เดือน)	ไตรมาส 3 (9 เดือน)	ไตรมาส 4 (12 เดือน)
1. โครงการเสริมสร้างคนไทยวัยทำงานมีสุขภาพที่ดี (10	มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสนับสนุนการดำเนินงาน 10 Package	มีแนวทางการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพวัยทำงานในสถานประกอบการโดยใช้ระบบเทคโนโลยีดิจิทัล	มีการนำระบบเทคโนโลยี/Platformสนับสนุนการส่งเสริมสุขภาพวัยทำงานในสถานประกอบการสู่พื้นที่ 5 ศูนย์อนามัย	มีหลักสูตรส่งเสริมสุขภาพในสถานประกอบการ เน้นพื้นที่นำร่อง 5 ศูนย์อนามัย
2. โครงการ 10 ล้านครอบครัวไทยออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ	ครอบคลุม 4 % ของครอบครัวจากข้อมูล Family Folder	ครอบคลุม 6 % ของครอบครัวจากข้อมูล Family Folder	ครอบคลุม 8 % ของครอบครัวจากข้อมูล Family Folder	ครอบคลุม 10 % ของครอบครัวจากข้อมูล Family Folder
3. โครงการขับเคลื่อนแผนการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย พ.ศ.2561-2573	มีระบบฐานข้อมูลและติดตามผล แผนการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย	- มีการทดลองระบบฐานข้อมูลและติดตามผลฯ - มีการพัฒนาศักยภาพบุคลากร	มีระบบฐานข้อมูลและติดตามผลฯ ที่สมบูรณ์ ข้อมูลและสารสนเทศจากการติดตามแผนการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย	มีรายงานการติดตามแผนการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย (Annual Report)
4. โครงการประชารัฐร่วมใจเตรียมรองรับประชากรไทยเข้าสู่สังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ	- มีข้อมูลสถานการณ์การพัฒนานโยบาย Healthy Eating - มีชุดคำถามเพื่อประเมินพฤติกรรมสุขภาพ ความรอบรู้และปัจจัยแวดล้อมที่ส่งผลต่อสุขภาพวัยทำงาน	- มีสื่อประชาสัมพันธ์นโยบาย Healthy Eating - มีระบบและฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมสุขภาพ ความรอบรู้และปัจจัยแวดล้อมที่ส่งผลต่อสุขภาพวัยทำงาน	- มีกลไกการควบคุมตลาด/อาหารตามหลักโภชนาการ - มีตำรับอาหารสุขภาพ 6 ตำรับ - มีข้อมูลพฤติกรรมสุขภาพ ความรอบรู้และปัจจัยแวดล้อมที่ส่งผลต่อสุขภาพวัยทำงานใน 13 เขตสุขภาพและศูนย์ชาติพันธุ์ฯ	- มีผู้นำสุขภาพในการขับเคลื่อนนโยบาย Healthy Eating - มี best practice การดำเนินงานสร้างเสริมสุขภาพกลุ่มวัยทำงาน
5. โครงการต้านภัยมะเร็งเต้านม	มีสื่อความรอบรู้ด้านสุขภาพการตรวจเต้านมด้วยตนเอง จำนวน 3 รายการ	มีเครือข่ายโครงการสืบสานพระราชปณิธานฯต้านภัยมะเร็งเต้านม	- มีการติดตามความก้าวหน้าในการเฝ้าระวังสถานการณ์การตรวจเต้านมด้วยตนเองในสตรีไทย	
6. โครงการควบคุมและป้องกันโรคขาดสารไอโอดีนฯ	สรุปผลการดำเนินงานการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน	มีรายงานการดำเนินงานโครงการควบคุมและป้องกันโรคขาดสารไอโอดีน	มีการณรงค์ประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการใช้เกลือเสริมไอโอดีน	มีการสรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน
7. โครงการควบคุมและป้องกันภาวะโลหิตจาง	ขยายกลุ่มเป้าหมายหญิงวัยเจริญพันธุ์เข้าร่วมโครงการสาวไทยแถมแดง จำนวน 77 จังหวัด (สถานประกอบการ)		มีการสำรวจ ภาวะโภชนาการ โลหิตจาง โรคขาดสารไอโอดีนในเด็กปฐมวัย	

โครงการส่งเสริมสุขภาพวัยทำงานในสถานประกอบการเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี: CSR in Health for happy& healthy work place

กิจกรรมสำคัญ	กิจกรรมย่อย	กลุ่มเป้าหมาย	Output	Outcome	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
1. ขับเคลื่อน สนับสนุนการดำเนินงาน 10 Packages	1.1 การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเครือข่ายเพื่อขับเคลื่อน การส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีคน วัยทำงานในสถานประกอบการ CSR in health ด้วย 10 packages ของพื้นที่ EEC	-นักวิชาการทั้งภาครัฐและเอกชน หน่วยงานภาคีเครือข่ายใน EEC (95 คน)	ได้ข้อมูลสุขภาพของคนวัยทำงานใน สถานประกอบการพื้นที่ EEC	เกิดเครือข่ายการส่งเสริม สุขภาพ	330,000	สำนักส่งเสริม สุขภาพ
	1.2 พัฒนาหลักสูตรผู้นำชุดความรู้สุขภาพ 10 เรื่อง (10 Packages) สำหรับการส่งเสริมสุขภาพคนวัยทำงานในสถาน ประกอบการ	-ผู้บริหาร 2 คน/บุคลากรเชี่ยวชาญ ด้านการพัฒนาหลักสูตรจาก มหาวิทยาลัย/บุคลากรจากส่วนกลาง	-ได้ข้อเสนอในการพัฒนาหลักสูตร การส่งเสริมสุขภาพ Health Promoter	-เกิดหลักสูตรการส่งเสริม สุขภาพ Health Promoter	165,000	
	-ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อยกร่างเค้าโครงหลักสูตรครั้งที่ 1 out put เค้าโครงร่างหลักสูตร ครั้งที่ 2 หลักสูตรที่สมบูรณ์	-นักวิชาการ/ผู้เชี่ยวชาญจาก ส่วนกลาง กระทรวงแรงงาน กระทรวงสาธารณสุข พื้นที่เขต สุขภาพ 1, 4, 6, 10 และ 12 (25 คน /ครั้ง) (5 ครั้ง)	-เกิดการถ่ายทอดขยายหลักสูตร การส่งเสริมสุขภาพ	-เกิดอาชีพ Health Promoter ในการขับเคลื่อน การส่งเสริมสุขภาพและ ป้องกันโรคให้กับประเทศไทย	200,000	
1.3 ถ่ายทอดการดำเนินงานโดยใช้หลักสูตรส่งเสริมสุขภาพ ในสถานประกอบการ(เน้นพื้นที่นำร่อง 5 ศูนย์)						
2. พัฒนาระบบ เทคโนโลยีและ การสนับสนุน การส่งเสริม สุขภาพวัยทำงาน ในสถาน ประกอบการ	- ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ สนับสนุนการดำเนินงาน 10 Package (เชื่อมโยงกับ 7 หน่วยงานที่ร่วมลงนามMOU)	-นักวิชาการ และหน่วยงานที่ร่วม MOU (30 คน)	-เกิดการบูรณาการวางแผนจัดทำ ข้อมูลการส่งเสริมสุขภาพและ ป้องกันโรค	-เทคโนโลยีสารสนเทศในการ ติดตามงานโครงการ	166,500	สำนักส่งเสริม สุขภาพ
	-ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเทคโนโลยี/Platformสนับสนุน การส่งเสริมสุขภาพวัยทำงานในสถานประกอบการและ ถ่ายทอดแนวทางการนำระบบฯ	-นักวิชาการ และหน่วยงานที่ร่วม MOU และส่วนกลาง/ส่วนภูมิภาค (5 เขตนำร่อง)	-กลุ่มเป้าหมายได้รับการถ่ายทอด เทคโนโลยี Platform	-เทคโนโลยี/Platform สนับสนุนการส่งเสริมสุขภาพ วัยทำงานในสถาน ประกอบการ	366,500	
	-นิเทศติดตามการดำเนินงานการพัฒนาระบบ เทคโนโลยี/Platformสนับสนุนการส่งเสริมสุขภาพวัย ทำงานในสถานประกอบการ	-นักวิชาการจากพื้นที่ 14 จังหวัดนำ ร่อง	-ได้รับคำปรึกษาแนะนำเสริมพลัง จากผู้เชี่ยวชาญ	-วัยทำงานในพื้นที่มีแรงจูงใจ ในการดูแลสุขภาพ	600,000	

โครงการ 10 ล้านครอบครัวไทยออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ

กิจกรรมสำคัญ	กิจกรรมย่อย	กลุ่มเป้าหมาย	Output	Outcome	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
1. พัฒนาระบบจัดเก็บข้อมูลโครงการ 10 ล้านครอบครัวไทยออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ	1.1 สนับสนุนและพัฒนาระบบการจัดเก็บข้อมูลและแสดงผลโครงการฯ 1.2 จัดทำแหล่งสืบค้นข้อมูลความรู้ 1.3 ประชุมกำหนดแนวทางรูปแบบการดำเนินงานโครงการฯ (teleconference) 1.4 ประชุมสรุปผลการดำเนินงาน	- กองกิจฯ 10 คน/บริษัท CAT 10 คน - คอ./สสม./สสจ./อปท.(167 คน) - คอ./สสม./สสจ./อปท.(167 คน)	- ฐานข้อมูลสำหรับการจัดเก็บข้อมูลและแสดงผลโครงการฯ - แหล่งสืบค้นข้อมูล - ดำเนินงานโครงการฯ - รายงานสรุปผลการดำเนินงาน	- สามารถติดตามสถานการณ์ความรอบรู้สุขภาพด้านการออกกำลังกายระดับชาติ - ปชช. และ จนท. ใน พท. ใช้ประโยชน์ได้ - HL ด้านการออกกำลังกาย - แนวทางการพัฒนาระบบและการทำงานในปีต่อไป	90,000 14,400 14,400	กองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ
2. รณรงค์สร้างกระแสและขับเคลื่อนการดำเนินงานส่งเสริมการออกกำลังกายในพื้นที่	2.1 ประชุมคณะกรรมการฯ 2.2 จัดทำรูปแบบ/สื่อประชาสัมพันธ์ 2.3 การขับเคลื่อนชุมชนชนรักการออกกำลังกาย 2.4 การพัฒนาศักยภาพบุคลากร	- คณะกรรมการ 30 คน - ประชาชน - ชุมชนทั่วประเทศ - บุคลากร 80 คน	- รายงานผลการรณรงค์สร้างกระแส - รูปแบบ/สื่อประชาสัมพันธ์ - คณะทำงานขับเคลื่อนฯ - บุคลากรได้รับความรู้เรื่องกิจกรรมทางกาย	- แนวทางการดำเนินงานรณรงค์ฯ - ประชาชนเข้าถึงสื่อประชาสัมพันธ์ - ชุมชนมีแนวทางรักการออกกำลังกาย - บุคลากรนำความรู้ไปปฏิบัติและเผยแพร่	19,350 100,000 2,420,000 141,200	
3. การขับเคลื่อนกิจกรรม Thailand National Steps Challenge	3.1 ประชุมคณะกรรมการและคณะทำงาน 3.2 จัดประชุมเพื่อประสานความร่วมมือ 3.3 จัดแถลงข่าวเปิดตัวกิจกรรม TNSC 3.4 จัดทำสื่อและประชาสัมพันธ์ 3.5 จัดทำรายงานสรุปผลการแข่งขันนับก้าว 3.6 การสำรวจ ข้อเสนอแนะ ความพึงพอใจ 3.7 จัดทำรายงานสรุปการดำเนินการ	- คณะกรรมการ/คณะทำงาน 30 - คณะกรรมการ/ภาคีเครือข่าย 30 - ประชาชน - ประชาชน - annual report 1 เรื่อง - ประชาชน - annual report 1 เรื่อง	- รายงานการประชุมการขับเคลื่อน - รายงานการประชุมการขับเคลื่อน - งานแถลงข่าวเปิดตัวกิจกรรม - สื่อประชาสัมพันธ์/ประชาชนรับรู้กิจกรรม - รายงานสรุปการดำเนินงาน - รายงานข้อเสนอแนะ ความพึงพอใจ - รายงานสรุปการดำเนินงาน	- แนวทางการขับเคลื่อนกิจกรรม TNSC - แนวทางความร่วมมือของภาคีเครือข่าย - ประชาชนรับรู้ข้อมูลกิจกรรม TNSC - ประชาชนเข้าร่วมกิจกรรม TNSC - ผู้เกี่ยวข้องนำผลจากการรายงานไปใช้ - ผู้เกี่ยวข้องนำผลจากการรายงานไปใช้ - ผู้เกี่ยวข้องนำผลจากการรายงานไปใช้	17,200 25,800 100,000 151,000	
4. การบริหารงานแบบคร่อมสายงานคลัสเตอร์	4.1 การประชุมคณะกรรมการฯ กลุ่มวัยทำงาน 4.2 การประชุมคณะทำงาน Product Champion 4.3 การประชุมคณะทำงานระบบเฝ้าระวังฯ 4.4 การประชุมคณะทำงานพัฒนางานวิจัยวัยทำงาน 4.5 การประชุมเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านการดูแลส่งเสริมสุขภาพวัยทำงานกรมอนามัย	- คณะกรรมการฯ กลุ่มวัยทำงาน - คณะทำงาน Product Champion - คณะทำงานระบบเฝ้าระวังฯ - คณะทำงานพัฒนางานวิจัยวัยทำงาน - บุคลากรในหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	- แนวทางการดำเนินงาน	- ข้อเสนอสำหรับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง - แผนยุทธศาสตร์ด้านการดูแลส่งเสริมสุขภาพวัยทำงานกรมอนามัย	53,100	

โครงการประชารัฐร่วมใจเตรียมรองรับประชากรไทยเข้าสู่สังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ

กิจกรรมสำคัญ	กิจกรรมย่อย	กลุ่มเป้าหมาย	Output	Outcome	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
1. การพัฒนาระบบเฝ้าระวังพฤติกรรมสุขภาพ ความรอบรู้และปัจจัยแวดล้อมที่ส่งผลต่อสุขภาพวัยทำงาน	- พัฒนาชุดคำถามเพื่อประเมินพฤติกรรมสุขภาพ ความรอบรู้ และปัจจัยแวดล้อมที่ส่งผลต่อสุขภาพวัยทำงาน	-คณะทำงานเฝ้าระวังวัยทำงาน (ประชุม 4 ครั้ง)	-ชุดคำถามและจัดทำเกณฑ์การประเมินพฤติกรรมสุขภาพ ความรอบรู้และปัจจัยแวดล้อมที่ ส่งผลต่อสุขภาพวัยทำงาน	นำชุดคำถามไปใช้ในการประเมินพฤติกรรมสุขภาพ ความรอบรู้และปัจจัยแวดล้อมที่ส่งผลต่อสุขภาพวัยทำงาน	29,250	สำนักทันตสาธารณสุข
	- จัดทำระบบฐานข้อมูล พร้อมจัดเก็บข้อมูลพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ 77 จังหวัด	-คณะทำงานเฝ้าระวังวัยทำงาน	-ฐานข้อมูลพฤติกรรมสุขภาพ ความรอบรู้และปัจจัยแวดล้อม	-มีระบบและฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมสุขภาพ ความรอบรู้และปัจจัยแวดล้อมที่ส่งผลต่อสุขภาพวัยทำงาน	80,000	
	-จัดเก็บข้อมูลพฤติกรรมสุขภาพ ความรอบรู้และปัจจัยแวดล้อมที่ส่งผลต่อสุขภาพวัยทำงาน	--ประชาชน 77 จังหวัด	-ข้อมูลพฤติกรรมสุขภาพ ความรอบรู้และปัจจัยแวดล้อม	-ข้อมูลสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมสุขภาพ ความรอบรู้และปัจจัยแวดล้อม	457,650	
2. พัฒนานโยบาย มาตรการ การจัดการ สิ่งแวดล้อมด้านอาหารและโภชนาการ	- พัฒนานโยบาย มาตรการ การจัดการ สิ่งแวดล้อมด้านอาหารและโภชนาการ -การขับเคลื่อน นโยบาย Healthy Eating / มาตรการทางภาษี -ผลักดันให้เกิดกลไกการควบคุมการตลาดอาหาร/สื่อ สำหรับอาหารที่มีส่วนประกอบไม่ถูกต้องตามหลักโภชนาการ -พัฒนากลไกในการขับเคลื่อนนโยบาย Healthy Eating และมาตรการทางภาษี -ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเกณฑ์เมนูสุขภาพ -นิเทศติดตามเยี่ยมเสริมพลัง	-พื้นที่ศูนย์อนามัย 12 แห่ง/ สสม. -พื้นที่ศูนย์อนามัย 12 แห่ง/ สสม. /สถานที่จำหน่ายอาหาร 770 แห่ง -ศูนย์อนามัย 1- 12 สสม. และภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง -นวก/ศอ.12/สสม./ม. -นวก/ศอ.12/สสม. -ศูนย์อนามัย 1-12 /สสม.	สถานการณ์นโยบายสาธารณะในระดับพื้นที่/ มาตรการ/ข้อตกลงทางสังคมการขับเคลื่อนนโยบาย Healthy Eating ในระดับพื้นที่ -สื่อประชาสัมพันธ์ 8 แบบ -แนวทางการควบคุมการตลาดอาหาร -บุคลากรได้รับการพัฒนาศักยภาพ -เกณฑ์การรับรองเมนูสุขภาพ -รายงานสรุปประเมินผลและบทเรียนผู้นำสุขภาพ	-ข้อเสนอเชิงนโยบาย Healthy Eating ในระดับพื้นที่ -ได้ภาคีเครือข่ายในการขับเคลื่อน 10 หน่วยงาน -กลไกการควบคุมการตลาดอาหาร/สื่อ สำหรับอาหารที่มีส่วนประกอบไม่ถูกต้องตามหลักโภชนาการ -การขับเคลื่อนนโยบายโดยผู้นำสุขภาพ -นำเกณฑ์การรับรองเมนูสุขภาพไปใช้ -คืนข้อมูลการนิเทศติดตามเพื่อนำไปปรับปรุง	800,000	สำนักโภชนาการ

โครงการขับเคลื่อนแผนการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย พ.ศ. 2561-2573

กิจกรรมสำคัญ	กิจกรรมย่อย	กลุ่มเป้าหมาย	Output	Outcome	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
1. จัดทำระบบติดตามและประเมินผล แผนการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย พ.ศ. 2561-2573	<ul style="list-style-type: none"> -จ้างเหมาพัฒนาระบบฐานข้อมูลและติดตามผลแผนการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย -ประชุมอนุกรรมการพัฒนาระบบติดตามฯ -ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงาน -ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย -ประชุมคณะกรรมการบริหารการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย 	<ul style="list-style-type: none"> - 1 บริษัท - คณะอนุกรรมการ 19 คน (2 ครั้ง) - 6 คน (4 ครั้ง) - คณะกรรมการฯ 26 คน (1 ครั้ง) - คณะกรรมการฯ 19 คน (1 ครั้ง) 	<ul style="list-style-type: none"> -ระบบติดตามแผนการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย 1 ระบบ -ข้อมูลในการพัฒนาระบบติดตามฯ และข้อมูลนำเข้า -ข้อมูลจากพื้นที่ -แนวทางการดำเนินงานเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง -แนวทางการดำเนินงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 	<ul style="list-style-type: none"> -ข้อมูลและสารสนเทศที่ได้จากระบบติดตามฯ -ระบบติดตามที่พร้อมใช้งาน -สารสนเทศประกอบรายงาน Annual Report -ข้อสั่งการสำหรับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง -ข้อสั่งการสำหรับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 	<ul style="list-style-type: none"> -1,000,000 -55,700 -149,000 -53,500 -41,800 	<ul style="list-style-type: none"> กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์ กองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ
2. พัฒนาศักยภาพ บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย	- ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย	บุคลากรในหน่วยงานและที่เกี่ยวข้อง 80 คน (1 ครั้ง)	บุคลากรได้รับความรู้เรื่องกิจกรรมทางกาย	บุคลากรนำความรู้ที่ได้รับไปปฏิบัติและเผยแพร่	400,000	กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์ กองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ
3. จัดทำและเผยแพร่รายงานการติดตาม แผนการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย ปีงบประมาณ 63 (Annual Report)	จัดทำและเผยแพร่รายงานการติดตามแผนการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย ปีงบประมาณ 63(Annual Report)	(Annual Report) 1 เรื่อง	- รายงานผลการดำเนินงานประจำปี	- ผู้เกี่ยวข้องนำผลจากการรายงานไปใช้ในการดำเนินงาน	300,000	กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์ กองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ

โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้า ๕๖ พรรษา ด้านภัยมะเร็งเต้านม

กิจกรรมสำคัญ	กิจกรรมย่อย	กลุ่มเป้าหมาย	Output	Outcome	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
1. รณรงค์ประชาสัมพันธ์ขับเคลื่อนการดำเนินงาน	- ผลิตสื่อความรู้ด้านสุขภาพการตรวจเต้านมด้วยตนเอง (แผ่นพับ/คู่มือ อสม./คู่มือแนวทางการดำเนินงาน)	ศูนย์อนามัย 1-12	สื่อความรู้ด้านสุขภาพการตรวจเต้านมด้วยตนเอง (แผ่นพับ/คู่มือ อสม./คู่มือแนวทางการดำเนินงาน)	ศูนย์อนามัยที่ 1-12 ได้มีการนำสื่อไปใช้ในพื้นที่ขยายให้ครอบคลุมการดำเนินงานโครงการทั่วประเทศ	397,300	สำนักส่งเสริมสุขภาพ
2. การสร้างและพัฒนาภาคีเครือข่ายและการจัดการความรู้ เพื่อการพัฒนาการดำเนินงาน	- ประชุมใหญ่ประจำปีความก้าวหน้าโครงการฯ	ศูนย์อนามัย 12 คน สสม. 1 คน ส่วนกลาง 27 คน สสจ. 55 คน วิทยากร 5 คน รวม 90 คน	เกิดการเวทีการประชุม เพื่อสร้างและพัฒนาภาคีเครือข่ายและการจัดการความรู้ เพื่อการพัฒนาการดำเนินงาน	-มีการนำเสนอผลการดำเนินงานที่ผ่านมา -มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานโครงการฯ ให้เครือข่ายได้รับรู้รับทราบและนำไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนางานต่อไป	497,400	
3. นิเทศติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน	-ประชุมคณะกรรมการติดตามเฝ้าระวังสถานการณ์ -ประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงาน -ประเมินและวิเคราะห์การใช้ Application BSE -ประเมินและวิเคราะห์การใช้เว็บไซต์โครงการสืบสานฯ -เยี่ยมเสริมพลังและกำกับติดตามการดำเนินงานในจังหวัดนำร่อง	-ที่ปรึกษาโครงการ/ผู้รับผิดชอบงาน/ส่วนกลาง/ศูนย์อนามัย (32) -ที่ปรึกษาโครงการ/ผู้รับผิดชอบ (ส่วนกลาง) (20) -ที่ปรึกษาโครงการ/ผู้รับผิดชอบ (ส่วนกลาง)/ตัวแทนภาค (10)	-มีเวทีประชุมเพื่อติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงานเฝ้าระวังระบบข้อมูลของโครงการและการทำงาน -รายงานการวิเคราะห์ Application BSE -รายงานการวิเคราะห์ เว็บไซต์โครงการ -ได้มีการเยี่ยมเสริมพลังและกำกับติดตามการดำเนินงานในจังหวัดนำร่องต้นแบบ 1 จังหวัด	-มีคณะทำงานติดตามเฝ้าระวังฯ/ระบบและแนวทางในการติดตามและระวังฯ -มีการติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงานโครงการและมีการวางแผน -มีการพัฒนา Application BSE ให้มีความพร้อมในการใช้งานและเข้าถึง -มีการพัฒนา เว็บไซต์โครงการฯ ให้มีความพร้อมใช้งานและมีระบบข้อมูลที่ครอบคลุมและครบถ้วน -มีจังหวัดนำร่องต้นแบบการพัฒนาระบบฐานข้อมูลของโครงการฯ จำนวน 1 จังหวัด	10,800 21,600 150,000 50,000 24,200	

โครงการควบคุมและป้องกันโรคขาดสารไอโอดีนปี 2563

กิจกรรมสำคัญ	กิจกรรมย่อย	กลุ่มเป้าหมาย	Output	Outcome	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
1.จัดประชุมขับเคลื่อนนโยบายสาวไทยแถมแดงร่วมกับสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย	-	1 ครั้ง			694,600	สำนักโภชนาการ
2.นิเทศ ติดตาม เยี่ยมเสริมพลังสาวไทยแถมแดงในสถานประกอบการ	-				24,840	
3.จัดรณรงค์สาวไทยแถมแดง (ส่วนกลาง)	-	1 ครั้ง			150,000	
4.จัดรณรงค์สาวไทยแถมแดง (ส่วนภูมิภาค)	-	1 ครั้ง			260,000	
5.การศึกษาวิจัยภาวะโภชนาการ โลหิตจาง โรคขาดสารไอโอดีน	5.1.ประชุมชี้แจงวัตถุประสงค์และการดำเนินการวิจัยภาวะโภชนาการ โลหิตจาง โรคขาดสารไอโอดีน ในเด็กปฐมวัย				124,700	
ในเด็กปฐมวัย	5.2.ค่าบริหารจัดการเก็บข้อมูลการวิจัยภาวะโภชนาการ โลหิตจาง โรคขาดสารไอโอดีน ในเด็กปฐมวัย	300 คน/1 จังหวัด/ 1 เขตสุขภาพ(4,000คน)			333,660	
	5.3.การจัดการข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัยภาวะโภชนาการ โลหิตจาง โรคขาดสารไอโอดีน ในเด็กปฐมวัย	4,000ชุด			50,000	
	5.4.จัดซื้อ Microcuvett	4,500 ชิ้น/1ครั้ง			90,000	
	5.5.ค่าวัสดุอุปกรณ์และเวชภัณฑ์ (เช่น สำลี แอลกอฮอล์ เป็นต้น)	1 รายการ			20,000	
6.สำรวจภาวะโภชนาการ โลหิตจาง โรคขาดสารไอโอดีน ในเด็กนักเรียน ในพื้นที่โครงการกฐีพัฒนาตามโครงการพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (จ.น่าน)	6.1.ค่าบริหารจัดการเก็บข้อมูลการวิจัยฯ	1 เรื่อง			74,560	
	6.2.ค่าวิเคราะห์ผลเลือด				300,000	
	6.3.การจัดการข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัยฯ	1 เรื่อง			8,000	
7.สื่อประชาสัมพันธ์		1 เรื่อง			365,640	

กิจกรรมสำคัญ	กิจกรรมย่อย	กลุ่มเป้าหมาย	Output	Outcome	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
1. ขับเคลื่อนการควบคุมป้องกันโรคขาดสารไอโอดีนสู่ความยั่งยืน	1.1 ประชุมคณะกรรมการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนแห่งชาติ	1 ครั้ง/200คน	จัดประชุม 1 ครั้ง	นโยบายและแนวทางในการดำเนินงานโรคขาดสารไอโอดีน	300,000	สำนัก โภชนาการ
	1.2 ประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการควบคุมป้องกันโรคขาดสารไอโอดีน	3 ครั้ง/20คน	จัดประชุม 3 ครั้ง	นโยบายและแนวทางในการดำเนินงานโรคขาดสารไอโอดีนและเตรียมการประชุมคณะกรรมการ ควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนแห่งชาติ	100,000	
	1.3 ประชุมเชิงปฏิบัติการ แลก เปลี่ยนเรียนรู้ การดำเนินงานโรคขาดสารไอโอดีน (อบรมความรู้และคลำคอ)	2 ครั้ง/50 คน		เจ้าหน้าที่มีความรู้เรื่องการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนและสามารถตรวจคอพอกด้วยวิธีคลำคอได้	400,000	
	1.4 ขับเคลื่อนการดำเนินงานเครือข่ายเกลือเสริมไอโอดีนยั่งยืนและพัฒนา ศักยภาพผู้ประกอบการ การเกลือเสริมไอโอดีน					
	1.4.1 ประชุมคณะกรรมการและคณะทำงานเกลือเสริมไอโอดีนยั่งยืน (ส่วนกลาง)	1 ครั้ง/10 คน			8,050	
	1.4.2 ประชุมคณะกรรมการและคณะทำงานเกลือเสริมไอโอดีนยั่งยืน	1 ครั้ง/35 คน			91,950	
	1.4.3 พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการเกลือเสริมไอโอดีน	1 ครั้ง/ 30 คน			150,000	
2. ฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับโรคขาดสารไอโอดีน	2.1 ฝ้าระวังเพื่อติดตามและประเมินผลการควบคุมและป้องกันโรคขาดสารไอโอดีน					
	-ค่าชุดตรวจไอโอดีนในเกลือ (I-Kit)	500 ชุด			37,500	
	-ค่าอุปกรณ์เก็บปัสสาวะ				100,750	
	-ค่าน้ำยาทดสอบความชำนาญและวิเคราะห์ปัสสาวะ,ค่าจัดส่ง	5 ครั้ง			20,000	
	-ค่าบริการจัดการสุ่มเก็บปัสสาวะหญิงตั้งครรภ์ก่อนกินยาเม็ดเสริมไอโอดีนของจังหวัด	76 จังหวัด			684,000	
	2.2 สนับสนุนน้ำเสริมไอโอดีนเข้มข้น ยาวิตามินเสริมธาตุเหล็กและค่าจัดส่งในโครงการ กพด.	รร.ในโครงการ กพด.ทุกโรงเรียน				300,000
	3.1 พัฒนา ผลิตภัณฑ์ ประชาสัมพันธ์ จัดกิจกรรม นิทรรศการเพื่อส่งเสริมการบริโภคเกลือเสริมไอโอดีนอย่างต่อเนื่อง					
	- ธรรมนูญวันไอโอดีนแห่งชาติ	1 ครั้ง				448,850
	- ผลิต จัดทำสื่อสิ่งพิมพ์ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ความรอบรู้เรื่องโรคขาดสารไอโอดีน	1 เรื่อง				138,150
	- จ้างหมานักโภชนาการเพื่อค้นคว้า จัดทำ นำเสนอข้อมูล	1 คน				180,000
3.2 เยี่ยมเสริมพลัง ติดตามการดำเนินงานการควบคุมและป้องกันโรคขาดสารไอโอดีน	4 ครั้ง				100,000	

กรอบการจัดสรรงบประมาณ (Agenda) จำแนกราย Cluster และโครงการ

ข้อมูล ณ วันที่ 23 กันยายน 2562

Cluster	แผนงาน		โครงการที่เสนอของงบประมาณ	พลาถก่อน 62			งบประมาณทั้งปี 2563		
	ปี 2562	ปี 2563		โครงการ	งบที่ได้รับบริการ จัดสรร	ส่วนกลาง	ศูนย์อนามัย/สสม	ที่วางแผนที่ปี	ส่วนกลาง
วัยทำงาน			งบสำหรับการดำเนินงานหลัก Cluster วัยทำงาน	8,820,800.00	4,882,350.00	3,888,000.00			
	บ.พัฒนา ศักยภาพคน	ย.พัฒนา ศักยภาพคน	1. โครงการสร้างเสริมคนไทยวัยทำงานมีสุขภาพที่ดี	2,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	NA	NA	NA
			2. โครงการ 10 ล้านครอบครัวไทยออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ	2,985,900.00	565,900.00	2,420,000.00	27,000,000.00	15,600,000.00	11,400,000.00
			3. โครงการขับเคลื่อนแผนการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย พ.ศ.2561-2573	2,000,000.00	2,000,000.00	0	NA	NA	NA
			4. โครงการประชารัฐร่วมใจเตรียมรองรับประชากรไทยเข้าสู่สังคม สูงวัยอย่างมีคุณภาพ	1,784,450.00	1,316,450.00	468,000.00	2,944,150.00	2,308,150.00	636,000.00
			งบสำหรับโครงการในพระราชดำริ	4,744,100.00					
	ย.สร้างเสริม ให้คนฯ	ย.เสริมสร้าง ให้คนไทยฯ	1. โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช	1,151,300.00	1,151,300.00	0	1,151,300.00	1,151,300.00	0
			2. โครงการควบคุมและป้องกันโรคขาดสารไอโอดีนปี 2563	2,675,000.00	1,539,250.00	1,135,750.00	5,350,000.00	3,040,000.00	2,310,000.00
			3. โครงการควบคุมและป้องกันภาวะโลหิตจาง ปี 2563	917,800.00	917,800.00	0	2,676,000.00	2,156,000.00	520,000.00

รวม Cluster วัยทำงาน

หมายเหตุ : บ. คือ แผนบูรณาการ / ย. คือ แผนยุทธศาสตร์ /NA = รอการพิจารณาจากผู้รับผิดชอบโครงการ



ขอบคุณค่ะ